

Book Review

108 คำถามยอดฮิต เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ

จิฎติภักษ์ ศรีสุรธิกุล¹

เศรษฐกิจไทยในปี 2557 มีแนวโน้มขยายตัวต่ำจากการที่เศรษฐกิจในไตรมาสแรกติดลบ ภาคการส่งออกสินค้ามีมูลค่าทั้งสิ้น 55,573 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 0.9 ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวอย่างช้าๆ และยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าส่งออกลดลงร้อยละ 1.6 และส่งผลให้มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 0.8 การนำเข้าสินค้าและบริการหดตัวร้อยละ 8.5 การลดลงของมูลค่าการนำเข้าที่เร็วกว่ามูลค่าการส่งออกส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลและการส่งออกสุทธิเริ่มปรับตัวในทิศทางที่เป็นบวก แต่ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยการลดลงของความต้องการในประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557)

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าต่างประเทศ ป้องกันและรักษาผลประโยชน์สูงสุดทางการค้า และ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้ากับอาเซียนและอื่นๆ ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้จัดทำหนังสือเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศออกมาเผยแพร่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการของไทยและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รวบรวมประเด็นคำถามที่ติดต่อสอบถามเข้ามามากที่สุด และได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มในชื่อ “108 คำถามยอดฮิต เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ”



หนังสือฉบับนี้ ได้รวบรวมประเด็นคำถามที่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป

¹ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ, รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนครราชสีมา

ติดต่อสอบถามเข้ามามากที่สุดที่ศูนย์บริการ
ประชาชน (Call Center 1385) กรมการค้า
ต่างประเทศ ได้รวบรวมไว้ หนังสือฉบับนี้มี
จำนวน 64 หน้า ขนาดครึ่งกระดาษเอ4 (A4)
กะทัดรัด พกพาสะดวก พิมพ์สีทันสมัยงาม

เนื้อหาหลักภายในประกอบด้วย 17
ประเด็นที่สำคัญ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 4 ส่วน
ดังนี้

ส่วนที่หนึ่ง เกี่ยวกับผู้ประกอบการ
หรือผู้ที่สนใจจะนำเข้า-ส่งออกสินค้า
มีคำถามที่สำคัญ ได้แก่ บัตรประจำตัวผู้ส่งออก
ผู้นำเข้าสินค้า การใช้สิทธิพิเศษทางการค้า

ส่วนที่สอง เกี่ยวกับเอกสารและ
แบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็น ได้แก่ Form A คือ
อะไร Form D คืออะไร หนังสือรับรองถิ่น
กำเนิดสินค้า Form C/O ทั่วไปและ Form C/O
เม็กซิโก Form FTA คืออะไร มีกี่ประเทศ
อะไรบ้าง EDI (Electronic Data Interchange)
หมายถึงอะไร มีประโยชน์อย่างไร

ส่วนที่สาม เกี่ยวกับสินค้าและ
บริการที่จะนำเข้า-ส่งออก ผู้ส่งออกสินค้า
สิ่งทอสามารถใช้สิทธิพิเศษอะไรได้บ้าง
สินค้าที่มีมาตรการนำเข้าและส่งออกคืออะไร
มีขั้นตอนอย่างไร สินค้าที่มีมาตรการพิเศษ
ทางการค้า สินค้าภายใต้ WTO การส่งออก
กาแฟ การนำเข้าสินค้าถั่วเหลืองจากประเทศ
เพื่อนบ้านมีขั้นตอนการนำเข้าอย่างไร การขอ
ฟอร์ม AK ย้อนหลังได้หรือไม่ กรณีเคยขอ
ฟอร์ม C/O มาแล้วต้องทำอย่างไร การนำเข้า
ตัวอย่างข้าวจากประเทศญี่ปุ่นต้องดำเนินการ
อย่างไร การส่งออกข้าวเพื่อไปจำหน่ายยัง
ต่างประเทศมีอะไรบ้าง ขั้นตอนการซื้อขายข้าว

สินค้าที่มาตรการเยียวยาทางการค้าคืออะไร
การจดทะเบียนสินค้ามาตรฐาน ต้อง
ดำเนินการอย่างไร มาตรการทางการค้า
WEEE คืออะไร เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-
ส่งออกอย่างไร REACH คืออะไรและ
เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกอย่างไร กฎ
ระเบียบและ
มาตรการทางด้านอาหารของสหภาพยุโรป
ฉลากสิ่งแวดล้อมสำคัญต่อการส่งออกสินค้า
ไทยอย่างไร

ส่วนที่สี่ เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป ได้แก่
รายชื่อบริษัทและสถิติการส่งออกและนำเข้า
สินค้าของประเทศไทยจะหาข้อมูลได้จาก
หน่วยงานใด ข้อมูลการค้าไทยในต่าง
ประเทศสามารถดูข้อมูลได้จากแหล่งใด
ต้องการส่งพืชสมุนไพรไปจำหน่ายยัง
ต่างประเทศมีขั้นตอนในการส่งออกอย่างไร
การขอใช้เงินกองทุนฯ FTA ต้องทำเป็น
โครงการและยุ่งยาก อยากรู่ว่ามีแบบฟอร์ม
หรือไม่และมีระยะเวลาที่ปี การฝึกอบรม/การ
สัมมนา การสอบถามปัญหาข้อสงสัย
การขอเงินสนับสนุนกองทุนฯ FTA จะขอใน
ลักษณะอย่างไร เอาอะไรเป็นเกณฑ์ใน
การขอเงินสนับสนุนและจะทำการประเมิน
อย่างไร

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออีกหนึ่ง
ฉบับที่น่าสนใจ นอกจากจะช่วยตอบคำถาม
เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศแล้ว ยังสามารถใช้
เป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมของ
ผู้ประกอบการไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 นี้
หากสนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
เว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ

เอกสารอ้างอิง

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. (2555). 108 คำถามยอดฮิต เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 10. (ม.ป.ม.).

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2557). เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2557 และแนวโน้มปี 2557 : ข่าวเศรษฐกิจและสังคม. (ม.ป.ม.).